

คำกราบบังคมทูล^(๑)

ของ

นายกร ทัพพะรังสี

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๑.๓๐ น.



ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทูลทรวงทราบบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ได้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ได้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปิติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสรุป ดังนี้

^(๑) ถ้อยคำและอักษรวิธีตรงตามต้นฉบับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศระดับสากล ๔ ปีติดต่อกัน มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามิมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายกมล ทศนาญชลี อายุ ๗๒ ปี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินสองซีกโลก ด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตก เป็นผู้ริเริ่มโครงการครุศิลป์ผู้ก่อตั้งโครงการศูนย์ศิลปกรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยในระดับนานาชาติ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล Grand Prize และคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล “The Annual Artist’ Award” ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตรกรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นางสาวสุวรรณดี จักราวรุธ อายุ ๕๙ ปี ศิลปินด้านศิลปะการแสดง มีความเชี่ยวชาญด้านการกำกับการแสดงละครเวทีมากกว่า ๓ ทศวรรษ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกวงการละครเวทีไทย มีผลงานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของการกำกับละครเวทีแนวพาณิชศิลป์ที่ได้มาตรฐานเชิงศิลปะวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานชั้นครู ประณีตและครอบคลุมรูปแบบที่หลากหลาย กำกับการแสดงละครเวทีละครโทรทัศน์ การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสม รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่สถาบันการศึกษา ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สาม นายฐาปน สิริวัฒนภักดี อายุ ๔๑ ปี เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้นำในการปรับเปลี่ยนระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุนการจัดส่งสินค้า ผู้ก่อตั้งบริษัทไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จำกัด เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าและเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานในธุรกิจด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของประเทศ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สี่ นายนพพร เหมะจันทร์ อายุ ๕๓ ปี กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.ซี.ดี.พี จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากีฬาของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการนำทีมฟุตบอลที่ดูแลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้ร่วมพัฒนากีฬาชนิดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ อุทิศตนเพื่อการสาธารณกุศล จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาและการกีฬา ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายกมล ทศนาญชลี

นางสาวสุวรรณี จักรวารุฑ

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายนพพร เหมะจันทร์

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๔๙๒ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะ จะได้กราบ
บังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม